

BẢN TIN GIÁO XỨ CHỢ ĐUI

Số 454* Năm 9/ 2020 * Chúa nhật 13/ 12/ 2020

Địa chỉ : 1 Tôn Thất Tùng, P. Phạm Ngũ Lão, Q.1, Tp.HCM.

Điện thoại : (08)38330820

Email : vanphonggiaoxu.chodui@yahoo.com

Ánh thư mục tử

Lm. Ernest Nguyễn Văn Hương

Theo tin đài Vatican vào “Ngày 8/12/2020, nhân kỷ niệm 150 năm Đức Giáo hoàng Pio IX chọn thánh Giuse làm Đấng Bảo trợ Giáo hội Công giáo, Đức Thánh Cha Phanxicô đã ban hành Tông thư “Patris corde” – Trái tim của người Cha – và công bố “Năm đặc biệt về thánh Giuse” từ ngày 8/12/2020 đến ngày 8/12/2021.” Đài cũng nhắc lại : “Ngày 8/12/1870, chân phước Giáo hoàng Pio IX đã ban hành sắc lệnh Quemadmodum Deus, công bố thánh Giuse là Đấng Bảo trợ Giáo hội.”

Cũng theo đài “Tông thư Trái tim của người Cha được Đức Thánh Cha viết trong bối cảnh của đại dịch Covid-19. Theo ngài, đại dịch giúp chúng ta hiểu tầm quan trọng của những con người vì công ích, những người xa ánh đèn sân khấu, kiên nhẫn mỗi ngày và nuôi dưỡng hy vọng, lan tỏa sự đồng trách nhiệm. Chúng ta có thể tìm thấy nơi thánh Giuse, “một người không được chú ý, người hiện diện hàng ngày, kín đáo và âm thầm, người chuyên cần, là sự nâng đỡ và hướng dẫn trong những lúc khó khăn”. Thánh nhân nhắc chúng ta rằng những người dường như “giữ vai trò phụ”, âm thầm, lại là “những vai chính không thể so sánh trong lịch sử cứu độ”.”

Đồng thời, Tòa Ân giải Tối cao đã công bố sắc lệnh ban các ơn toàn xá đặc biệt nhân dịp Năm đặc biệt này. “Ơn Toàn xá được ban với các điều kiện thông thường (xung tội, rước lễ và cầu nguyện theo ý Đức Thánh Cha) cho các tín hữu có lòng xa tránh mọi tội lỗi, sẽ tham dự Năm đặc biệt về thánh Giuse trong những dịp và theo cách thức được Tòa Ân giải Tối cao chỉ định”. Và Tòa Ân giải Tối cao chỉ ra năm cách để nhận được ơn Toàn xá, trong đó có việc đọc kinh kính thánh Giuse trong thời gian từ 8/12/2020 đến ngày 8/12/2021.



TRANG SỐNG LỜI CHÚA

13/12/2020 CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG B

ĐẾN ĐỂ LÀM CHỨNG

“Có một người được Thiên Chúa sai đến tên là Gioan. Ông đến để làm chứng, và làm chứng về ánh sáng, để mọi người nhờ ông mà tin.”

(Ga 1,6-7)

Suy niệm: Ngày 21.11.2004, xe tự hành Spirit sau một năm đổ bộ lên sao Hoả –từ ngày 03.01.2004, gần bằng hai năm ở trái đất– đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: nó đã giúp phát hiện sự hiện diện và tác động của nước nơi những khối đá và những lớp lưu huỳnh trầm tích trên “Đồi Columbia”. Chỉ một chút dấu vết của nước thôi cũng đã đủ làm chứng khả năng sự sống đã từng có mặt trên hành tinh đỏ này. Chứng từ của những khối đá sao Hoả chỉ là một sự so sánh thô thiển với lời chứng của Gio-an Tẩy giả. Ông không phải là sự sống nhưng sự sống tiềm tàng trong ông, sự sống đã đến trong đời ông khi ông còn trong dạ mẹ. Ông không mạo nhận là sự sáng, nhưng ông phản chiếu sự sáng và “ông đến để làm chứng cho sự sáng.”

Mời Ban: Than ôi! Đến như đất đá vô tri kia còn có thể làm chứng cho chúng ta rằng cách đây hàng tỷ năm đã có một sự sống đi qua đời nó; còn bạn, còn tôi, tại sao chúng ta ngày hôm nay lại không thể làm chứng cho sự sống, sự sáng của Chúa đang ở trong chúng ta? Phải chăng vì mỗi tình của chúng ta với Đức Ki-tô đã chưa đậm đà đủ để có thể ghi lại dấu ấn gì nơi đời sống của mình?

Chia sẻ: Cả nhóm quyết tâm cùng làm một việc cụ thể theo tinh thần Phúc Âm để làm chứng cho Đức Ki-tô.

Sống Lời Chúa: Phương thế dẫn nước hằng sống đến tưới đẫm “tâm hồn sao hoả” của bạn là suy niệm Lời Chúa và lãnh nhận Thánh Thể. Bạn hãy siêng năng thực hiện nhé.

Cầu nguyện: *Lạy Chúa, xin ghi vào lòng con dấu ấn tình yêu, để con nên chứng nhân của Chúa giữa lòng đời.*



TIN GIÁO HỘI CÔNG GIÁO

❖ Đức Hồng Y Chánh Tòa Ân Giải Tối Cao bác bỏ khả năng thành sự của việc xưng tội qua điện thoại.

Đại dịch coronavirus lại bùng phát đợt hai tại nhiều nơi trên thế giới và có nhiều báo cáo cho thấy có rất nhiều biến hóa của loại virus độc hại này như khả năng lây nhiễm cao hơn, người bị nhiễm chết nhanh hơn.. Trong bối

cảnh đó, câu hỏi về khả năng thành sự của việc xưng tội qua điện thoại lại được nêu ra.

ĐHY Mauro Piacenza, Chánh Tòa Ân Giải Tối Cao cho biết: Mặc dù thế giới đang đối mặt với một đại dịch có thể hạn chế khả năng cử hành các bí tích đối với nhiều người, đặc biệt là những người đang bị cô lập, cách ly hoặc nhập viện vì nhiễm Covid 19, nhưng vẫn không có khả năng thành sự của việc xưng tội qua điện thoại. Lý do là “Trên thực tế, sự hiện diện thực sự của hối nhân không có, và như thế không có sự chuyển tải thực sự của lời giải tội; chỉ có những rung động điện được tái tạo từ lời nói con người.”

Các Giám Mục địa phương có thể quyết định cho phép “giải tội tập thể” trong những trường hợp cần thiết nghiêm trọng “ví dụ, tại lối vào của các khu bệnh viện nơi các tín hữu bị nhiễm bệnh và có nguy cơ tử vong”. Trong trường hợp này, linh mục sẽ phải thực hiện các biện pháp phòng ngừa sức khỏe cần thiết và nên cố gắng “khuếch đại” giọng nói của mình càng lớn càng tốt để hối nhân có thể nghe thấy lời tha tội.

Trong một thánh lễ được truyền trực tiếp từ nhà nguyện Santa Marta vào buổi sáng ngày 20 tháng Ba, Đức Thánh Cha nói: “Nhiều người sẽ nói với tôi: ‘Nhưng Cha ôi, con muốn làm hòa với Chúa lắm nhưng con không thể ra khỏi nhà. Con muốn Ngài ôm chầm lấy con nhưng làm sao con có thể làm được điều đó trừ khi con tìm được một linh mục? Anh chị em hãy làm những gì sách Giáo lý nói. Sách Giáo lý nói rất rõ ràng. Nếu anh chị em không tìm được một linh mục để đi xưng tội, hãy thưa lên với Chúa. Ngài là Cha của anh chị em. Hãy nói với Ngài trong sự thật: Lạy Chúa, con đã làm điều này điều kia. Xin Chúa tha thứ cho con. Hãy cầu xin sự tha thứ của Chúa bằng tất cả trái tim của anh chị em, kết thúc bằng một kinh ăn năn tội và hứa với Ngài, ‘sau này con sẽ đi xưng tội’. Anh chị em sẽ quay về với trạng thái có ân nghĩa với Chúa ngay lập tức. Như sách Giáo lý dạy, anh chị em có thể tự mình đến gần với lòng thương xót Chúa, trong trường hợp không có linh mục.”

❖ Đức Thánh Cha Phanxicô công bố Năm Thánh Giuse.

Nhân dịp kỷ niệm 150 năm, Thánh Giáo hoàng Piô IX công bố Thánh Giuse là Quan Thầy của Giáo hội, ĐTC Phanxicô cũng công bố sắc lệnh năm nay là năm kính thánh Giuse. Ngài mời gọi “các tín hữu hãy noi gương thánh Giuse củng cố đời sống đức tin trong việc thực hiện thánh ý Thiên Chúa hàng ngày. Các tín hữu hãy dẫn thân, cầu nguyện và thể hiện những việc làm tốt, để nhận được sự chở che, nâng đỡ của Thánh Giuse, người đứng đầu Gia đình thánh gia Nazareth, hầu được an ủi, được xoa dịu khỏi những khổ đau trầm trọng của con người và xã hội trong thế giới đương đại ngày nay gây nên”.

Dưới đây là 8 cách để nhận được Ôn Toàn Xá trong Năm Thánh Giuse:

- 1) Nguyên gẫm 30 phút về Thánh cả
- 2) Tham dự một ngày tĩnh tâm có bài suy niệm về Thánh Giuse
- 3) Hy sinh hãm mình hay làm việc bác ái yêu thương.
- 4) Đọc kinh Mân Côi trong gia đình.
- 5) Phó dâng ngày và công ăn việc làm cho Thánh Giuse, xin Ngài bảo vệ và cầu bầu cho bạn.
- 6) Cầu xin Thánh Giuse cho các Kitô hữu bị bách hại
- 7) “Đọc bất cứ một kinh nguyện hợp pháp nào được chuẩn nhận (imprimatur) hoặc làm các việc đạo đức để tôn vinh Thánh Giuse”.
- 8) Với những người già yếu, bệnh tật và hấp hối thì biết chạy đến kêu cầu, phó thác cuộc đời và những đau đớn bệnh tật cho Thánh Giuse.



TIN GIÁO PHẬN & GIÁO XỨ

<http://tgpsaigon.net> & <http://new.titocovn.com>

❖ **Đêm thánh ca mùa vọng**

19g00 thứ bảy 19/12/2020, giáo xứ có tổ chức đêm thánh ca chuẩn bị tâm hồn mừng Chúa Giáng sinh với sự tham gia của các ca đoàn trong và ngoài giáo xứ. Kính mời cộng đoàn cùng tham dự.

❖ **Không có thánh lễ tối 19g30 thứ bảy 19/12/2020**

Vì giáo xứ có đêm thánh ca mùa vọng nên Giáo xứ sẽ không có thánh lễ lúc 19g30 thứ bảy 19/12/2020.

❖ **Tĩnh tâm và xưng tội mùa vọng 2020.**

Để chuẩn bị tâm hồn mừng Chúa Giáng sinh, Họ đạo sẽ có 3 ngày tĩnh tâm lúc 17g30 thứ hai, thứ ba và thứ tư (21,22,23/12/2020) do cha Gioan Baotixita Ngô Hữu Tiến phụ trách. Các cha cũng sẽ ngồi tòa giải tội trong những ngày tĩnh tâm này từ 17g30-20g00. Xin cộng đoàn cùng tham dự.

❖ **Truyền chức Phó tế.**

Theo đề nghị của Ban Giám Đốc Đại chủng viện Thánh Giuse, Đức Tổng Giám Mục đã quyết định truyền chức phó tế cho 21 đại chủng sinh (theo danh sách đính kèm) vào lúc 8g30 ngày 07/01/2021 tại nhà thờ Chính Tòa Sài Gòn, trong đó có thầy Giuse Phạm Thanh Tài đang giúp họ đạo chúng ta. Xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho các thầy và nếu ai biết các thầy có điều gì ngăn trở, xin báo gấp cho Tòa Tổng Giám Mục hoặc Ban Giám Đốc Đại chủng viện Thánh Giuse hoặc cho cha sở trước ngày nói trên.

Lời Tri Ân: Họ đạo xin chân thành cảm ơn và xin Chúa trả công bội hậu cho quý ân nhân đã quảng đại đóng góp cho giáo xứ: **Bà Tân:** 5.000.000đ. **Cô Lan:** 5.000.000đ. **Cô Tuyết:** 2.000.000đ. **Anh Phong:** 500.000đ. **Ứng hộ làm hang đá. Cô Diệu:** 1.000.000đ. **Thế Hiển:** 300.000đ.